



ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ  
ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่  
ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและ  
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวที่ เข้ารับการประเมิน	ลำดับที่ผ่าน การเลือกสรรบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	๐๐๑	นางสาวสุภาพร กุลเจริญ
๒	๐๐๓	๐๐๕	นางสาวขวัญนา ณรงค์มี
๓	๐๐๒	๐๐๓	นางสาวปณณภา วงษ์สุวรรณ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
ทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงาน  
ธุรการนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน ตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานธุรการ ของ สำนักงานเลขานุการกรม ยังไม่หมดอายุ

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานธุรการนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใน  
ตำแหน่งดังกล่าว คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานธุรการ ของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในระยะเวลาที่  
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลาที่กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน  
และร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมนำใบรับรองแพทย์ฉบับจริง  
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กำหนดเท่านั้น ซึ่งแสดงว่าไม่เป็น  
โรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๖๖ (ได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล คลินิก หรือโรงพยาบาลเอกชน  
ทุกแห่ง) มายื่นด้วย และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายธนรัฐ โคจรานนท์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์